



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านควนเล่าเปิด - ทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ด้วยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนเล่าเปิด - ทุ่งนา หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท และงบประมาณในการก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๒๗๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓๘,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งกฎหมายนิติบัญญัติให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ผู้ว่าจ้าง เชื่อถือในสัญญาเดียวกัน

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจะถือว่าท่านได้เข้าใจในรายละเอียด และสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้อต่อสู้และปฏิเสธความรับผิดชอบสัญญาในภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท (เงินสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (กองคลัง) ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๗๔๖๐ - ๑๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongyai.go.th , www.gprocurement.go.th, www.phatthalungcity.com

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่